

Bài 12: ÂM NHẠC

BÀI DỊCH

Có hai điều làm cho con người khác với tất cả các loài động vật khác. Đó là ngôn ngữ và âm nhạc. Âm nhạc rõ ràng rất khác với ngôn ngữ. Tuy nhiên, người ta có thể sử dụng âm nhạc để giao tiếp – đặc biệt là cảm xúc. Giống như đọc, viết và nói, âm nhạc có thể diễn tả ý tưởng, suy nghĩ và tình cảm. Nó cũng có thể diễn tả sự giận dữ, yêu thương, ghét bỏ hay tình bạn; nó cũng có thể chuyển tải được hy vọng và ước mơ của một người.

Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nó được chơi trong hầu như tất cả các sự kiện quan trọng và vào những dịp đặc biệt và mang lại giai điệu cho chúng. Nó góp thêm sự vui vẻ trong không khí của lễ hội và làm cho đám tang trở nên trang nghiêm và buồn thảm hơn. Âm nhạc rue m bé ngủ vào ban đêm và đánh thức học sinh vào buổi sáng.

Trên hết, âm nhạc giúp giải trí. Nó làm cho con người vui vẻ và phấn khởi. Nó kích thích các giác quan. Thật ra, âm nhạc là một ngành kinh doanh lớn. Nó là một ngành công nghiệp hàng triệu USD. Thật khó mà tưởng tượng cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu thiếu âm nhạc.

MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM GẦN ĐÂY:

1. Thiết kế website:

www.chepphim.net (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân)

www.decalsaiгон.com (Hệ thống cửa hàng decal)

www.pvgasd.com.vn (Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam)

www.fta.vn (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng)

www.chuongtrinhchungnhan.com.vn (Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư)

www.susasoft.com/khangthinh (Công Ty TNHH XNK Khang Thịnh)

www.vcptw.com (Công ty TNHH Vinh Cơ)

www.tours-vietnam.com



Công ty phần mềm Cửu Long
Dịch vụ thiết kế website, phần mềm CRM
www.susasoft.com

2. Phần mềm:

Chúng tôi đã phát triển phần mềm ứng dụng cho các công ty sau

a. Công ty cổ phần L&A :

+Website: www.l-a.com.vn

+Nội dung: phát triển hệ thống CRM trong lĩnh vực tuyển dụng

b. Công ty cổ phần xây dựng Đông Dương:

+Website: www.dongduongvn.com

+Nội dung: phát triển hệ thống CRM, chuyển đổi dữ liệu (Import) cũ vào phần mềm CRM

c. Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu:

+Website: www.tavicowood.com

+Nội dung: phát triển hệ thống phần mềm CRM

d. Công ty Vi Tính thu ngân:

+Website: www.chepphim.net

+Nội dung: phát triển phần mềm quản lý chép phim, bán linh kiện vi tính

e. Công ty dịch vụ vận tải Gió Mới:

+Website: www.giomoi.tk

+Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyển phát nhanh